



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๗ อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบปรนัย) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งและประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (วิธีการสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างให้ไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองคการการบริหารส่วนตำบลปากกราน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็อาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายใด ได้ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

๓. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้แจ้งผลการตอบ ข้อหารือของ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบ

๔. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นการผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างแล้ว หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จะรายงาน ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความเห็นชอบยกเลิกการจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๕ อัตรา

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑	๑๐๐๖	นายณฤภัทร สามคำนิล	มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒	๑๐๐๓	นายศิลา นาชะวี	ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการอิสลาม
๓	๑๐๐๑	นางสาววรรณวิสาข์ สุขโอรส	ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔	๑๐๐๒	นายรุ่งนรินทร์ หลิมเลิศรัตน์	มัธยมศึกษาตอนต้น
๕	๑๐๐๕	นายอำนาจ อุบลรัมย์	มัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองคลัง จำนวน ๒ อัตรา

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑	๒๐๐๑	นางสาวนัฐชนิชา มานเสถียร	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน
๒	๒๐๐๒	นางสาวบุษยมาศ ประพาศพงษ์	มัธยมศึกษาตอนปลาย